

BIZ ผดพรพ.มะเร็งรับ EEC เป้าโกยรายได้ 100 ล้านต่อปี

ทับทิม - BIZ ผนัก 5 บิ๊กด้านมะเร็ง ผด โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง มูลค่า 500 ล้านบาท หวังขยายฐานรายได้ ดึงผู้ป่วยต่างชาติรองรับ EEC ตั้งเป้าโกยรายได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเจรจาขายเครื่องรักษามะเร็งกว่า 3-4 ตีล มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท

→ → → **อ่านหน้า 2**



➔ BIZ (ต่อจากหน้า 1)

นายสมพงษ์ ชินักิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโลเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (17 ต.ค.) มีมติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 5-3-62 ไร่ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65% ส่วนอีก 35% เป็นการถือหุ้นโดยบุคคลภายนอก 5 ท่าน ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็ง จะมาจากเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 200 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนจากบริษัท 130 ล้านบาท เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน 70 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็ง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2562 และจะเริ่มสร้างรายได้เข้ามาในปี 2563 ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงเป็นการขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้าน การฉายรังสีและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับรักษาให้กับผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น

นอกจากนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการรองรับโครงการ EEC ที่จะเกิดขึ้น เพราะบริษัทมองว่ากำลังกล่าวถึงว่ามีศักยภาพอย่างมาก โดยจะเน้นลูกค้าชาวต่างชาติด้วย ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวยังอยู่ใกล้ทะเล ทำให้เป็นโอกาสในการพักผ่อนของผู้ป่วยด้วย

นายสมพงษ์ ระบุด้วยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการประมูลงานขายเครื่องฉายรังสีมะเร็งทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีก 3-4 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการละ 100-150 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยทราบผลการประมูล คาดว่าจะสามารถทำยอดขายเครื่องฉายรังสีมะเร็งได้ไม่ต่ำกว่า 4 เครื่องในปีหน้า คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 400-500 ล้านบาท พร้อมกันนี้บริษัทยังเชื่อว่าหากการก่อสร้างโครงการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะทำให้มีโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เครื่องรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้งบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งในปีหน้า ที่คาดว่าจะมีจำนวนสูงกว่า 1 พันล้านบาท ทำให้ความต้องการใช้เครื่องฉายรังสีมะเร็งจะสูงขึ้น

โดยยอมรับว่าปัจจุบันมีนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจธุรกิจของบริษัทจำนวนมาก และเข้ามาติดต่อขอซื้อบิลด์ออย์ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมองว่าน่าจะเป็นผลมาจากที่ธุรกิจมีการเติบโตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน